



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร ๐๔๕-๘๑๔๖๗๓

ที่ ศก ๕๑๐๐๘/ ๒๖๘ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเปิดการเรียนการสอน On Site ของสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษทุกแห่ง

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษได้รับแจ้งจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ว่ากระทรวงศึกษาธิการได้จัดการประชุมหรือประเด็นการเปิดสถานศึกษาและการใช้แผนเผชิญเหตุ (On Site) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ประกอบกับ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดการเสวนาร่วมใจ ๓ กระทรวงมั่นใจเปิดเรียน On Site พร้อมใช้แผนเผชิญเหตุ ทุกสถานการณ์ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีโรงเรียนในสังกัด รับทราบสรุปข้อหาหรือประเด็นการเปิด สถานศึกษาและการใช้แผนเผชิญเหตุ (On Site) และสรุปผลการเสวนาร่วมใจ ๓ กระทรวง มั่นใจเปิดเรียน On Site พร้อมใช้แผนเผชิญเหตุทุกสถานการณ์

เพื่อให้การเปิดการเรียนการสอน On Site ของสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแจ้งโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษทุกแห่งทราบสรุปข้อหาหรือประเด็นการเปิด สถานศึกษาและการใช้แผนเผชิญเหตุ (On Site) และสรุปผลการเสวนาร่วมใจ ๓ กระทรวงมั่นใจเปิดเรียน On Site พร้อมใช้แผนเผชิญเหตุทุกสถานการณ์ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ สำนักนโยบาย และแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย <http://www.ppb.moi.go.th/midevo๑/> หัวข้อ "หนังสือแจ้งเวียน/ ประชาสัมพันธ์" รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศธ ๐๒๑๑๐/ว ๑๕๑๐ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายกรศักดิ์ วรรทัด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

กองการศึกษา



ที่ ศก ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๑๐

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอกันทรารมย์ ราชิไสล บึงบูรพ์ โนนคูณ อำเภอทับทัน อหุมพรพิสัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษแจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการได้จัดการประชุมหารือ
ประเด็นการเปิดสถานศึกษาและการใช้แผนเผชิญเหตุ (On Site) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวง
สาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้จัดการเสวนาร่วมใจ ๓ กระทรวง
มั่นใจเปิดเรียน On Site พร้อมใช้แผนเผชิญเหตุทุกสถานการณ์ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อสร้างความมั่นใจ
แก่ผู้ปกครอง รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดศรีสะเกษจึงขอให้สำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีโรงเรียนในสังกัด รับทราบสรุปข้อหารือ
ประเด็นการเปิดสถานศึกษาและการใช้แผนเผชิญเหตุ (On Site) และสรุปผลการเสวนาร่วมใจ ๓ กระทรวง
มั่นใจเปิดเรียน On Site พร้อมใช้แผนเผชิญเหตุทุกสถานการณ์ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย <http://ww.ppb.moi.go.th/midev01/> หัวข้อ
“หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์” รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศธ ๐๒๑๑๐/ว ๔๙๑ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ขอให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐-๔๕๖๑-๓๗๘๖

ผู้ประสานงาน นางสาวขวัญสุดา พรรณา ๐๘๒ ๑๕๕ ๖๙๖๗

นายกรกนก บุรณะ ๐๘๓ ๗๔๐ ๘๓๒๔



๗ ๗๓
๙๗
๕๗๑



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	
รับที่.....๑๑๔๑.....	วันที่.....๗/๔ มี.ค. ๒๕๖๕.....
<input type="checkbox"/> 0023.1 บริหารทั่วไป	<input type="checkbox"/> 0023.4 กลุ่มกฎหมาย
<input type="checkbox"/> 0023.2 บริหารงานบุคคลท้องถิ่น	<input type="checkbox"/> 0023.5 การเงินบัญชี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ	
ถนนรัตนวงษา ศก ๓๓๐๐๐	

ที่ ศธ ๐๒๑๑๐/ว ๕๗๑

๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเปิดการเรียนการสอน On Site ของสถานศึกษา

เรียน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ โยธธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑, ๒, ๓, ๔ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการได้จัดการประชุมหรือประเด็นการเปิดสถานศึกษาและการใช้แผนเผชิญเหตุ (On Site) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ประกอบกับ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดการเสวนาร่วมใจ ๓ กระทรวง มั่นใจเปิดเรียน On Site พร้อมใช้แผนเผชิญเหตุทุกสถานการณ์ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานของท่าน ประสานสถานศึกษาในสังกัด รับทราบสรุปข้อหารือประเด็นการเปิดสถานศึกษา และการใช้แผนเผชิญเหตุ (On Site) และสรุปผลการเสวนาร่วมใจ ๓ กระทรวง มั่นใจเปิดเรียน On Site พร้อมใช้แผนเผชิญเหตุทุกสถานการณ์ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย <http://www.ppb.moi.go.th/midev01/> หัวข้อ “หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางธนัชชญา นันทน์ อินตะนัย)

ศึกษานิเทศก์ วิทยาลัยการศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

โทร. ๐๔๕-๖๑๔-๐๑๗ โทรสาร ๐๔๕-๖๑๔-๐๑๙

E-mail : edu.sisaket2560@gmail.com

สรุปผลการประชุมหารือประเด็นการเปิดสถานศึกษา และการใช้แผนเผชิญเหตุ (On - site)

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมจันทร์เกษม ตึกราชวัลลภ ศธ.

การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ ดร.สุภัทรา จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม นพ.สราวุธ บัญสุขร รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย มีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป. เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย นางจริยา ชุมพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สนผ.สป. นายศักดิ์ดา วัชร ศักดิ์เศรษฐ์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.จ.สพ. และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ
<p>๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 สายพันธุ์โอมิครอนในสถานศึกษา</p> <p>โดย นพ.สราวุธ บัญสุขร รองอธิบดีกรมอนามัย</p>	<p>๑) สถานการณ์การติดเชื้อโควิด - 19 ในต่างประเทศและไทย โดยอัตราส่วนของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ต่อประชากรแสนคนในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า เด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ๑.๙ ล้านคน สำหรับประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อ อายุ ๐ - ๑๙ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๗ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๗,๕๒๖ คน และไม่พบผู้เสียชีวิตที่มีอายุน้อยกว่า ๑๘ ปี</p> <p>๒) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 สายพันธุ์โอมิครอนในสถานศึกษา โดยมีมาตรการ ดังนี้</p> <p>๒.๑) สถานศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความสะอาดและความปลอดภัย โดยทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ จัดการเรียนการสอนไม่เกิน ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด และเข้มงวดต่อ ๗ มาตรการ ได้แก่ ๑) ประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่าน MOE COVID ต่อเนื่อง ๒) Small Bubble ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย ไม่ทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม ๓) อาหาร ตามหลักสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ ๔) อนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งอากาศ ความสะอาด น้ำ ชยะ ๕) School Isolation มีแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมอย่างเคร่งครัด ๖) Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน และ ๗) School Pass สำหรับทุกคนในสถานศึกษา - เว้นระยะห่าง โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ Small Bubble มีระยะห่างระหว่างบุคคล ๑ - ๒ เมตร และเด็กกลุ่มเสียง (เช่น เด็กอ้วน) หรือยังไม่ได้รับวัคซีน พิจารณาการเรียนการสอนที่เหมาะสม เว้นการรวมกลุ่ม - ระบบระบายอากาศ โดยห้องแอร์ต้องมีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม <p>๒.๒) ครู บุคลากร และนักเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีภูมิคุ้มกัน โดยครู บุคลากร ผู้ปกครอง เด็กอายุ ๑๒ - ๑๗ ปี รับวัคซีนตามเกณฑ์ - ไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม และตรวจคัดกรองเมื่อมีความเสี่ยง - UP - DMHTA มาตรการ ๖ หลัก (เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด และทำความสะอาด) ๖ เสริม (ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้า - ออก สักรวจตรวจสอบ และกักตัวเอง) <p>ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ของสถานศึกษา ในระดับการแพร่ระบาดในชุมชนและในสถานศึกษา รวมทั้งมาตรการป้องกันของครูนักเรียนและสถานศึกษา</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ
	<p>๓) ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน การประเมินตนเองของสถานศึกษาในระบบ Thai Stop COVID Plus เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕) ได้กำหนดเป้าหมายในการประเมินสถานศึกษาทั้งหมด จำนวน ๔๖,๗๔๗ แห่ง โดยได้ทำการประเมินแล้ว ๔๒,๕๖๕ แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ผ่านการประเมินสามารถเปิดการเรียนการสอนได้</p> <p>๔) ข้อสรุปของคณะอนุกรรมการการเปิดเรียนปลอดภัย และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PH - EOC) มีดังนี้ ๔.๑) มีมติเห็นควรให้เปิดการเรียนการสอนแบบ On - site โดยสถานศึกษาต้องผ่านการประเมิน TSC+ ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ๖ มาตรการหลัก (DMHT - RC) ๖ มาตรการเสริม (SSET - CQ) และ ๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด ทั้งนี้ สถานศึกษา สามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทตามการแพร่ระบาดในพื้นที่ ๔.๒) เน้นย้ำและกำชับให้ผู้บริหารตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในกำกับ “มาตรการ ๖ - ๖ - ๗” “แผนเผชิญเหตุ” และดำเนินการได้อย่างเหมาะสม และทันที่ที่ ๔.๓) เตรียมการฉีดวัคซีนในเด็ก อายุ ๕ - ๑๑ ปี กระทรวงศึกษาธิการ ได้สำรวจพบว่า ผู้ปกครองให้ความยินยอมรับวัคซีนไฟเซอร์ ร้อยละ ๗๑ รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการได้ผลิตสื่อทำความเข้าใจเรื่องวัคซีนต่อผู้ปกครองและนักเรียน ๔.๔) เด็ก ผู้ปกครอง กลุ่มเสี่ยงต้องได้รับวัคซีน และมีการจัดการเรียนที่เหมาะสมให้กับเด็กกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และ ๔.๕) เพิ่มการสื่อสารสร้างความรอบรู้ และกำกับส่งเสริมให้พื้นที่ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ</p>
<p>๒. การลงพื้นที่เพื่อติดตามการเปิดสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย นพ.สรวิศ บุณสุรรองอธิบดีกรมอนามัย</p>	<p>กระทรวงสาธารณสุขได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการเปิดสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีข้อสังเกตที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการเปิดสถานศึกษาแบบ On - site ดังนี้</p> <p>๑) มีสถานศึกษาหลายแห่งไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนแบบ On - site ได้ เนื่องจากมีนักเรียนติดเชื้อโควิด - 19 ทำให้ผู้บริหารในพื้นที่สั่งปิดการเรียนการสอน</p> <p>๒) หลักเกณฑ์ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษา ที่กำหนดให้ประชาชนในชุมชนรอบสถานศึกษาต้องได้รับการฉีดวัคซีน ๗๐% นั้น เป็นหลักเกณฑ์ที่ยากต่อการปฏิบัติ เนื่องจากไม่สามารถควบคุมการดำเนินการในชุมชนได้</p>
<p>๓. ความเห็นและข้อเสนอแนะประเด็นตามข้อ ๒</p>	
<p>ดร.สุภัทรา จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ</p>	<p>ในปัจจุบันศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ศบค.) ได้ปรับเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ แบ่งเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ พื้นที่ควบคุม ๖๙ จังหวัด และพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว ๒๖ จังหวัด ประกอบกับบุคลากรทางการศึกษาได้รับวัคซีนแล้ว ๙๙% และในการดำเนินการเปิดสถานศึกษาได้ขอความร่วมมือให้สถานศึกษามีการประเมินตามแบบประเมินตนเองในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 จำนวน ๔๔ ข้อ พร้อมทั้งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดทำแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ของสถานศึกษาแล้ว จากสถานการณ์ที่ผ่านมามีการติดเชื้อในสถานศึกษาส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อจากบุคคล ภายนอก ๙๘% จึงเห็นว่า ควรเสนอ ศบค. พิจารณาให้สามารถเปิดการเรียนการสอนแบบ On - site เป็นปกติได้</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ
<p>ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.)</p>	<p>ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีการสั่งการให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครดำเนินการตามแนวทางที่ กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงสาธารณสุขกำหนดทุกครั้ง ในการพิจารณาอนุญาตให้เปิดสถานศึกษาในพื้นที่จะพิจารณาโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นฝ่ายเลขานุการ และมีศึกษาธิการจังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วย หากทางกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขมีประเด็นใดที่ต้องการเสนอแนะในการเปิดสถานศึกษาให้เน้นย้ำไปทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัดได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ การดำเนินการเปิดสถานศึกษาในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขควรกำหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติในพื้นที่ให้ชัดเจน</p>
<p>รองอธิบดีกรมอนามัย (นพ.สราวุฒิ บุญสุข)</p>	<p>ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 สายพันธุ์โอมิครอนในสถานศึกษามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ง่ายขึ้น จึงเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาควรพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม และไม่ควรถัดสถานศึกษาทันทีที่พบผู้ติดเชื้อ</p>
<p>ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สปจ.สป.)</p>	<p>กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขควรกำหนดมาตรการ รายละเอียดวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ให้ชัดเจน ว่าพื้นที่ต้องดำเนินการอย่างไรก่อนเปิดการเรียนการสอน และเมื่อเปิดการเรียนการสอนแล้ว หากสถานศึกษาพบผู้ติดเชื้อ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขควรกำหนดวิธีปฏิบัติให้ชัดเจน เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติเดียวกัน</p>
<p>ผู้แทน มท. (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สนผ.สป.)</p>	<p>กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของพื้นที่</p>
<p>ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเปิดการเรียนการสอนแบบ On - site ประมาณ ๓๐% เปิดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (On - site/Online) ประมาณ ๔๐% และเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประมาณ ๕๐% ซึ่งที่ผ่านมาพบคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อในศูนย์ฯ ที่เปิดแล้วจำนวน ๔ แห่งจากศูนย์ฯ จำนวน ๘,๐๐๐ กว่าแห่ง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีมาตรการเมื่อพบผู้ติดเชื้อจะดำเนินการปิดศูนย์ฯ เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และจึงเปิดดำเนินการตามปกติ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนเนื่องจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีงบประมาณในการสนับสนุนอุปกรณ์การตรวจหาเชื้อด้วย Rapid Antigen Test Kit (ATK) และหากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายแนวทางที่เสนอศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ศบค.) ที่ชัดเจนแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมที่จะนำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติ</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ
ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดทำนโยบายแนวทางการปฏิบัติในการเปิดการเรียนการสอนแบบ On - site ของสถานศึกษา พร้อมแผนเผชิญเหตุให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้พื้นที่พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม และจะนำนโยบายแนวทางการปฏิบัติพร้อมแผนเผชิญเหตุดังกล่าว เสนอต่อ ศบค. เพื่อพิจารณาต่อไป

สำนักนโยบายและแผน สป.
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน
 และส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สรุปการเสวนาร่วมใจ ๓ กระทรวง มั่นใจเปิดเรียน On Site พร้อมใช้แผนเผชิญเหตุทุกสถานการณ์
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

โดยเผยแพร่ผ่านระบบ Facebook Live OBEC CHANNEL

การเสวนาดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ปลัดกระทรวงศึกษา (ดร.สุภัทรา จำปาทอง) อธิบดีกรมควบคุมโรค (นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์) รองอธิบดีกรมอนามัย (นพ.สราวุธ บุญสุข) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (ดร.อัมพร พินะสา) นายกษมาคมโรคติดต่อในเด็กแห่งประเทศไทย (นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์) ที่ปรึกษาสมาคมโรคติดต่อแห่งประเทศไทย (ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม) และ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมือง เป็นผู้แทน เข้าร่วมเสวนา สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ
<p>เปิดการเสวนา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ</p>	<p>จากระยะเวลา ๒ ปี โลกต้องเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ โดยที่ผ่านมาทุกคนมีความกังวล เพราะต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต และในวันนี้ประชาชนเริ่มเข้าใจและเรียนรู้ในการใช้ชีวิตให้เข้ากับสถานการณ์ได้มากขึ้น รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหมดได้มีการศึกษาภาวะการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss) ของเด็กว่า ตลอดระยะเวลาที่มีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้สถานการณ์โควิด - 19 ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กอย่างไร ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้เด็กไม่ขาดการเรียนรู้ และได้อนุมัติวัคซีนให้โรงเรียน โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดที่เด็กสามารถไปเรียนได้ และในปัจจุบันครูได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก ร้อยละ ๙๙ และในเข็มที่ ๒ ร้อยละ ๙๐ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญและให้ร่วมมือกับ ศธ. ในการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการฉีดวัคซีน มาตรการ ๖ - ๖ - ๗ (๖ มาตรการหลัก (DMHT - RC) ๖ มาตรการเสริม (SSET - CQ) ๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา) มาตรการเว้นระยะห่าง Social Distancing และจัดทำแผนเผชิญเหตุ จึงขอให้พื้นที่ที่มีความมั่นใจในการเปิดการเรียนการสอน เนื่องจาก การเปิดโรงเรียนได้นั้น สถานศึกษาจะต้องผ่านการประเมินในระบบ Thai Stop COVID Plus และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เชื่อมั่นว่าในสถานการณ์ของโควิด - 19 เด็กต้องมีการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง และหากพบการติดเชื้อขึ้นในบางพื้นที่ก็ขอให้มีความตระหนักในการดำเนินการตามมาตรการโดยไม่ตื่นตระหนกเกินไป</p>
<p>จำนวนสถานศึกษาที่มีการเปิดเรียนในแบบ on site และนโยบายการเปิดเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ</p>	<p>มีนักเรียนอยู่ในระบบการศึกษาประมาณ ๙.๗ ล้านคน มีโรงเรียนประมาณ ๓๕,๕๕๔ แห่ง โดยเป็นโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๓๕,๓๐๖ แห่ง ซึ่งข้อมูลจำนวนสถานศึกษารายจังหวัดที่เปิดการเรียนการสอนแบบ On site จำนวน ๔๐ จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) พบว่า ภาพรวมจังหวัด ๔๐ จังหวัด สามารถเปิดการเรียน On site ประมาณ ร้อยละ ๗๙.๓๒ และมีจังหวัดหลายจังหวัดที่เปิดการเรียนการสอนแล้วกว่า ร้อยละ ๙๐ เช่น จังหวัดสมุทรสาครซึ่งที่ผ่านมาพบการระบาดอย่างรุนแรงก็สามารถเปิดการเรียนการสอนได้</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ
	<p>ร้อยละ ๑๐๐ และในปัจจุบันศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ศบค.) ได้ปรับเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ พื้นที่ควบคุม ๔๔ จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวังสูง ๒๕ จังหวัด และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ๘ จังหวัด ซึ่ง ศบค. อนุญาตให้เปิดเรียนได้ตามปกติ แต่กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงศึกษาธิการยังคงมีเงื่อนไขของการเปิดการเรียนการสอนคือ ครูต้องได้รับวัคซีน ร้อยละ ๘๕ และสถานศึกษาต้องดำเนินการตามมาตรการ ๖ - ๖ - ๗ เป็นมาตรการหลัก ทั้งนี้ จำนวนการฉีดวัคซีนของเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปีในปัจจุบัน มีการสำรวจจำนวนเด็ก ช่วงอายุ ๕ - ๑๑ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน ที่ประสงค์ให้ฉีดวัคซีนจากจำนวนนักเรียนทั้งในและนอกสังกัดทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) มีเด็กทั้งหมด จำนวน ๕,๓๘๑,๔๓๑ คน มีจังหวัดส่งข้อมูล ๖๑ จังหวัดทำการสำรวจเด็กจำนวน ๔,๑๘๕,๐๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘ และประสงค์ฉีดวัคซีน ๒,๕๗๐,๐๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑</p>
<p>สถานการณ์ในปัจจุบันควรเปิดเรียน On site หรือไม่ โดยที่ปรึกษาสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย</p>	<p>จากข้อมูลข้างต้นยังไม่พบการเปิดการเรียนการสอนของจังหวัดในภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนที่ไม่ครอบคลุมตามเป้าหมาย ส่งผลให้จังหวัดในภาคใต้ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ ดังนั้นจึงเป็นภารกิจที่สำคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่ดำเนินการจะเปิดการเรียนการสอนให้ได้ในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ สถานศึกษาควรมีการเปิดการเรียนการสอนแบบ On site เนื่องจากจากสถานการณ์การเปิดเรียนออนไลน์ที่ผ่านมาเห็นว่า ยังมีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะในเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีความพร้อม และการเรียนออนไลน์นั้นทำให้ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนไม่เกิดความใกล้ชิดระหว่างกัน ส่งผลให้เด็กไม่มีพัฒนาการการเรียนรู้ และสังคมที่เป็นปกติ และหากสถานศึกษามีระบบการคัดกรองในครู นักเรียน ผู้ปกครอง และมีมาตรการรองรับในสถานการณ์กรณีเกิดการติดเชื้อในโรงเรียนที่ดี โดยไม่ปิดสถานศึกษา พยายามสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ รวมทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันหน่วยงานมีความพร้อมในเรื่องระบบต่าง ๆ ก็สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ ร้อยละ ๑๐๐ เพื่อให้เด็กมีการเรียนรู้และการพัฒนาที่เป็นปกติ</p>
<p>การเปิดการเรียนการสอนแบบ One site สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีปัญหาและอุปสรรคในการเปิดการเรียนหรือไม่ และหากต้องเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนจะต้องปฏิบัติอย่างไร โดยเลขาธิการ สพฐ.</p>	<p>ภายใต้สถานการณ์โควิด - 19 ที่ผ่านมาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พยายามจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย ๕ รูปแบบ ได้แก่ On Site, On Air, Online, On Demand และ On Hand แต่วิธีการที่จะทำให้เกิดคุณภาพการจัดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดคือการจัดการเรียนแบบ On site ที่จะสร้างองค์ความรู้ และทักษะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนได้สมบูรณ์ที่สุด และจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่พยายามผลักดันให้เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา มีโรงเรียนจำนวนมากที่สามารถเปิดเรียนแบบ On Site ได้แล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่ ทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวล ดังนั้น แนวทางในการเปิดเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกโรงเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ คือกลุ่มที่ยังไม่เคยเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และกลุ่มที่ ๒ คือกลุ่มที่เปิด On Site อยู่แล้วก่อนปีใหม่ และจะมาปิดหลังปีใหม่นี้ สำหรับ</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ
	<p>โรงเรียนที่ยังไม่เคยเปิดเรียนแต่ทำการประเมินโรงเรียน ๔๔ ข้อผ่านแล้ว ให้ส่งเรื่องมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาอนุมัติ และหากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจังหวัดเห็นชอบ ก็สามารถดำเนินการเปิดเรียนได้ โดยพิจารณาตามบริบทของพื้นที่ แต่หากโรงเรียนยังทำการประเมินไม่ผ่าน ก็ต้องประเมินตัวเองให้ผ่านเสียก่อนเพราะถึงแม้จะต้องการให้นักเรียนมาเรียนแบบ On Site แต่ความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุด</p>
<p>การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในสถานการณ์ปัจจุบัน และหากมีการเปิดการเรียนแบบ On site จะต้องมีการและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างไร โดยรองอธิบดีกรมอนามัย</p>	<p>สถานการณ์การติดเชื้อโควิด - 19 สายพันธุ์โอมิครอน มีการติดเชื้อที่เร็วขึ้นในกลุ่มของเด็ก โดยเด็กที่มีอายุ ๑๓ - ๑๙ ปี ติดเชื้อ ร้อยละ ๑๐ เด็กที่มีอายุ ๐ - ๑๙ ปี ติดเชื้อ ร้อยละ ๑๕ - ร้อยละ ๒๐ และเด็กที่มีอายุ ๗ - ๑๒ ปี ติดเชื้อ ร้อยละ ๘ - ร้อยละ ๙ และข้อมูลเด็กอายุ ๐ - ๑๙ ปี (วันที่ ๑ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) มีผู้ติดเชื้อรวม ๓๙,๓๔๒ ราย รวมทั้งในการได้รับวัคซีนของนักเรียนนักศึกษา (ข้อมูลวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕) มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี จำนวนทั้งหมด ๕,๑๗๑,๗๕๙ คน ซึ่งปัจจุบันมีการฉีดเข็มที่ ๑ จำนวน ๔,๕๘๔,๙๐๐ คน (ร้อยละ ๘๘.๖๕) และฉีดเข็มที่ ๒ จำนวน ๔,๑๔๒,๐๘๖ คน (ร้อยละ ๘๘.๐๙) ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่พบว่าแต่ละโรงเรียนที่รายงานการติดเชื้อแบบ Cluster นั้น มีการกำหนดมาตรการที่เข้มงวด แต่ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาจากการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มและการทานอาหารร่วมกัน ซึ่ง สธ. ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เช่น การสวมหน้ากากตลอดเวลาหากมีการรวมกลุ่ม มาตรการ Bubble & Seal มาตรการ ๖ - ๖ - ๗ และเน้นย้ำให้โรงเรียนประจำดำเนินการมาตรการ Sandbox safety zone in school และจากมาตรการต่าง ๆ ดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำคู่มือและได้สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนพื้นที่และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้ทราบและเข้าใจเรียบร้อยแล้ว</p>
<p>แนวนโยบายและการปฏิบัติ ในความร่วมมือและการดำเนินงานของ กระทรวงมหาดไทย ในการเปิดเรียนแบบ On Site โดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง</p>	<p>สำหรับการเปิดเรียนแบบ On Site ทางกระทรวงมหาดไทย โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับทราบนโยบายและความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีที่มีเป้าหมายในการเปิดเรียนแบบ On Site ให้ได้มากที่สุด กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้จริง และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้รับรู้และเข้าใจนโยบายต่าง ๆ เป็นอย่างดี และได้ดำเนินการในระดับพื้นที่ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดอาจจะมีการปฏิบัติและปรับวิธีการดำเนินงานที่แตกต่างกันเล็กน้อย แต่พื้นที่ที่มีเป้าหมายเดียวกันที่จะเปิดการเรียนแบบ On Site ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีความยินดีและตั้งใจอย่างยิ่งในการดำเนินงานตามนโยบาย ทั้งนี้ ในการปฏิบัติขอความร่วมมือทางผู้บริหารของ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขแจ้งแนวทางปฏิบัติไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้บริหารศึกษาในพื้นที่ให้ดำเนินการหาวิธีที่เหมาะสมกับพื้นที่ และหารือร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานของคณะกรรมการของโรคติดต่อจังหวัดสามารถผลักดันให้เกิดการปฏิบัติจริงได้</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ
<p>ความพร้อมของการฉีดวัคซีนของเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี โดยอธิบดีกรมควบคุมโรค</p>	<p>ปัญหาสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนได้ คือความกังวลของผู้ปกครองและผู้บริหารจังหวัดในการเปิดเรียนแล้วจะทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งประเทศไทยผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่มาแล้ว การฉีดวัคซีน การรักษา รวมถึงการปรับตัวดีขึ้นมาก เพราะขณะนี้โควิด - 19 กำลังใกล้จะเข้าสู่โรคประจำถิ่นที่คนสามารถอยู่ร่วมกันได้ มีอาการติดเชื้อไม่รุนแรง ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนของเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี ยืนยันในความปลอดภัย โดยวัคซีนทั่วโลกอนุมัติให้ใช้กับเด็ก คือไฟเซอร์ เป็นวัคซีนในกลุ่ม mRNA ซึ่งวัคซีนที่จะนำมาฉีดให้เด็กจะคำนึงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย ได้ดำเนินการสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี ไปแล้วจำนวน ๑๐ ล้านโดส โดยผู้ผลิตจะส่งมอบจะให้ประเทศไทย สัปดาห์ละ ๓ แสนโดส และกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการจัดสรรวัคซีน เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนผ่านสถานศึกษา โดยจัดสรรเป็นสัดส่วนเดียวกันของจำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายทุกจังหวัด</p>
<p>เด็กควรมีการปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อปลอดภัยจากโควิด - 19 โดยนายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย</p>	<p>การฉีดวัคซีนเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสามารถป้องกันการติดเชื้อที่รุนแรงและลดการเสียชีวิตได้ และสามารถลดอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อได้ ร้อยละ ๙๐ ซึ่งการเปิดโรงเรียนจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากการติดเชื้อแน่นอน ดังนั้นการฉีดวัคซีนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ประกอบกับระบบการดูแลที่ดี จึงควรเปิดโรงเรียนแบบ One Site สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ ๑๒ ปีขึ้นไป และในเด็กอายุ ๕ - ๑๒ ปี ควรเปิดการเรียนแบบคู่ขนาน Online และ On Site เมื่อฉีดยาครบคลุมทุกพื้นที่แล้วก็สามารถเปิด One Site ได้ทั้งหมด แต่สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า ๕ ปี เห็นควรให้หยุดการเรียน ไปก่อนเนื่องจากยังไม่มีวัคซีนเป็นเกราะป้องกัน</p>
<p>ขอให้กระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำนโยบายและแนวทางในการทำงานร่วมกันในส่วนของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมือง</p>	<p>กระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทุ่มเทการบริหารจัดการสถานการณ์ของโควิด - 19 เป็นภารกิจที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยและมีความตั้งใจช่วยเหลือบุคลากรด้านสาธารณสุขบริหารสถานการณ์ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พยายามแบ่งเบาภารกิจในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านสาธารณสุข ในการสร้างความรู้ความเข้าใจต่าง ๆ ให้กับประชาชน มวลชนในพื้นที่ ซึ่งเป้าหมายของทุกหน่วยงานในวันนี้ คือทำให้เด็กมีปลอดภัยมากที่สุดในการเปิดสถานศึกษา โดยเด็กได้รับวัคซีนตามเป้าหมายกำหนดไว้ รวมทั้งจะดำเนินการตรวจสอบและรณรงค์ให้ครอบครัวของเด็กที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข้ารับการฉีดวัคซีนด้วย ทั้งนี้ มท. พร้อมให้การสนับสนุนการทำงานและมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มที่ จนกว่าสถานการณ์และภารกิจจะประสบความสำเร็จ</p>
<p>ขอให้กระทรวงศึกษาธิการ เน้นย้ำผู้บริหารสถานศึกษาและสถานศึกษา โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ</p>	<p>ขอเน้นย้ำให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน โดยการประเมินในระบบ Thai Stop COVID Plus และหลังจากที่เปิดการศึกษาแล้วต้องดำเนินการตามมาตรการ ๖ - ๖ - ๗ ทั้งนี้ การดำเนินการทุกอย่างจะประสบความสำเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับและช่วยแก้ไขปัญหาให้กับสถานศึกษา รวมทั้งการมีแผนเผชิญเหตุจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องเชื่อมโยงกับสถานพยาบาลในพื้นที่อย่างรวดเร็ว และหากดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเบ็ดเสร็จ ทั้งนี้ หากมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นขอความกรุณา</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ
	จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในการกำหนดมาตรการในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป ขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทยที่ร่วมดำเนินการดูแลเด็กในกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกันและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ

สำนักนโยบายและแผน สป.
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน
 และส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น